

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG TÌM VIỆC LÀM CHO DU HỌC SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ JOSAI
CƠ XỞ TOGANE, CHIBA
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÌM VIỆC/HƯỚNG NGHIỆP
(TRUNG TÂM HỖ TRỢ VIỆC LÀM)
TẦNG 1 TÒA NHÀ F
TEL: 0475-55-8888

2023.4更新

Những khó khăn du học sinh gặp khi tìm việc làm tại Nhật Bản

1. Tìm việc làm rất khác nhau giữa đất nước của bạn và Nhật Bản.
2. Các bạn du học sinh chưa biết cách tìm kiếm thông tin về việc làm tại Nhật. Hơn nữa là bản thân các nguồn thông tin lại ít.
3. Trình độ tiếng Nhật của du học sinh chưa đủ cao để được chấp nhận làm việc tại Nhật Bản. Thêm nữa là các bạn chưa biết về văn hóa kinh doanh của Nhật Bản.
4. Những điều mà các công ty Nhật Bản mong muốn từ du học sinh thì khác với những gì du học sinh mong muốn từ công việc.
5. Du học sinh không biết về visa lao động, visa để tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.



1. Tìm việc làm rất khác nhau giữa đất nước của bạn và Nhật Bản.

- ① Sinh viên đại học Nhật Bản **tốt nghiệp đồng loạt vào tháng 3 và nhận việc làm ngay vào ngày 1 tháng 4.** (Trong những năm gần đây, tuyển dụng quanh năm đã tăng lên từng chút một, nhưng hãy hiểu rằng xu hướng chủ đạo vẫn là tìm việc làm đồng loạt.)
- ② Để bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 4, **bạn cần tìm việc khi còn đang đi học,** tham gia kỳ thi tuyển dụng hoặc phỏng vấn và **nhận được quyết định tuyển dụng** từ công ty.
- ③ **Hoạt động tìm việc làm chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 3, cuối năm thứ ba đại học hoặc cuối năm thứ nhất cao học, tức là 13 tháng trước khi tốt nghiệp.** Đây là quy tắc hiện đang được chính phủ chỉ đạo và là cơ sở của lịch trình tìm việc cho sinh viên đại học trên toàn Nhật Bản.



Tuy nhiên, **trên thực tế, các hoạt động tìm việc như đi thực tập lại bắt đầu 18 tháng trước khi tốt nghiệp.** Nếu đến Nhật vào tháng 4 với tư cách là sinh viên năm thứ ba đại học hoặc năm thứ nhất cao học, bạn có thể ngạc nhiên về việc mình **phải tìm việc ngay lập tức.**

④ **Các trang web tìm việc làm lớn (Mynavi, Rikunabi, Caritasu, v.v.)** là những phương tiện truyền thông có sức



ảnh hưởng lớn, nhiều công ty vừa-lớn sử dụng chúng cho các hoạt động tuyển dụng. Cung cấp các dịch vụ nhất quán từ phương pháp tìm việc làm, thực tập, hội thảo việc làm, thông tin việc làm và ứng tuyển vào các công ty. Sinh viên cần nắm vững các trang web tìm việc làm.

⑤ Sinh viên đại học hệ 4 năm được kì vọng ứng tuyển vào **“vị trí tổng hợp”**. Khi được tuyển dụng làm “vị trí tổng hợp” thì sẽ học về hoạt động kinh doanh của toàn bộ công ty khi luân đổi vị trí công việc của các phòng ban và chi nhánh trong công ty, và trong tương lai sẽ trở thành quản lý. Các công ty càng lớn càng có xu hướng không tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp cho các vị trí cụ thể như “bán hàng” hoặc “kế toán”. “Vị trí kỹ thuật” và “vị trí chuyên môn” không được bao gồm trong “vị trí tổng hợp”.

* Chi tiết về tuyển dụng “vị trí tổng hợp” ghi cụ thể ở trang 12.

日本での就職活動スケジュール

		3月卒業者					9月卒業者		
卒業の前年	4月				卒業の前年	4月			
	5月					5月			
	6月	インターンシップ申込開始	就職支援会社のWEBSITEから申込			6月	左と同じ活動	左と同じ活動	
	7月	夏のインターンシップ参加	複数の企業のインターンシップに参加			7月			
	8月		業界・企業研究			8月			
	9月		自己分析			9月			
	10月		企業に対するマナー学習			10月			
	11月					11月			
	12月	冬のインターンシップ参加				12月			
	1月					1月			
	2月					2月			
	3月	企業の採用活動開始	合同就職説明会・企業個別説明会			3月			
卒業年	4月		エントリーシート提出		卒業年	4月			
	5月		適性検査・筆記試験			5月			
	6月	内定が出始める	グループ面接・グループディスカッション			6月			
	7月		個人面接(2回くらい)			7月	内定 就労ビザ申請	↓	
	8月		↓			8月	卒業 ↓	卒業前に未内定	
	9月		内定			9月	①すぐに就職	就活用のビザ取得	
	10月					10月	内定待機ビザ申請	6ヶ月在留・就活可能	
	11月					11月			
	12月		できればこの時期まで内定を取りましょう			12月			
	1月		就労ビザ申請			1月	就労ビザ申請		
	2月					2月			
	3月	卒業		卒業前に未内定		3月	卒業 ↓		
4月		就職	就活用のビザ取得	4月	②4月に就職				
			6ヶ月在留・就活可能						

2. Các bạn du học sinh chưa biết cách tìm kiếm thông tin về việc làm tại Nhật. Hơn nữa là bản thân các nguồn thông tin lại ít.

① Trở thành thành viên của các công ty giới thiệu việc làm cho du học sinh. Hãy tích cực thu thập và sử dụng thông tin. Các trang web nổi tiếng như **Connect Job Japan, Asia Link, Global Leaders, リュウカツ** Cung cấp các hỗ trợ như giới thiệu việc làm cho du học sinh, hội chợ việc làm, hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch và thực hành phỏng vấn. Vì sinh viên Nhật Bản không thể sử dụng được những trang web này nên nó có lợi thế cho du học sinh.



② Hầu hết sinh viên Nhật Bản đều trở thành thành viên và sử dụng các trang web tìm việc lớn như **Mynavi, Rikunabi và Caritasu**. Tuy là trang thông tin tuyển dụng dành cho người Nhật nhưng lượng thông tin hấp dẫn và du học sinh cũng sử dụng.

Những điều cần cẩn thận khi sử dụng trang web của ② ở trang trước

Q: Đối tượng sử dụng website「Mynavi2025」là ai?

A: Các bạn tốt nghiệp tháng 3 năm 2025, dự định làm việc từ tháng 4. Hoặc các bạn tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2024, muốn tiếp tục tìm việc làm sau khi tốt nghiệp và muốn làm việc vào tháng 4 năm 2025.

Có trường hợp các bạn dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2024 trở thành thành viên của "Mynavi 2025" và tham gia thực tập. Với điều này, bạn không bao giờ có thể nhận được quyết định tuyển dụng. (Ở Nhật, về cơ bản, khi lên năm 4 đại học/ năm 2 cao học sẽ không tham gia thực tập.) Đừng lãng phí thời gian của bạn khi chọn nhầm đường vào.

Trước khi trở thành thành viên của trang web của ②

Kiểm tra xem bạn sẽ tốt nghiệp vào thời điểm nào!

Ngay cả khi đó là trang web dành cho sinh viên quốc tế của ①

Hãy chắc chắn kiểm tra xem đó là sự kiện hoặc lời mời làm việc cho đối tượng sinh viên tốt nghiệp vào thời điểm nào.

Tôi tốt nghiệp năm 8/2024.. Sau đó, tôi nên trở thành thành viên của Mynavi 2025. Thời điểm đăng ký làm thành viên là 6/2023. Sau khi tốt nghiệp 8/2024, hãy tiếp tục tìm việc cho đến 3/2025. Mặc dù muốn làm ngay khi tốt nghiệp, nhưng có vẻ như không có nhiều công ty tuyển dụng sinh viên mới ra trường vào tháng 9.



③ Hãy sử dụng Hello Work.

Hello Work là cơ quan giới thiệu việc làm của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của nhà nước. Có ở tất cả các tỉnh và bất kỳ ai sống ở Nhật Bản đều có thể được sử dụng. Tuyển dụng của Hello Work chủ yếu là của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì Hello Work trên toàn quốc cung cấp thông tin giống nhau, ví dụ: bạn có thể xin việc ở Hokkaido, thông qua Hello Work ở tỉnh Chiba.

Bạn có thể tìm kiếm việc qua dịch vụ Internet của Hello Work, nhưng bạn cần phải đến văn phòng Hello Work để được tư vấn, nhận thư giới thiệu phỏng vấn với công ty tuyển dụng.



Đặc biệt, có Hello Work dành cho người nước ngoài, "Trung tâm Dịch vụ Việc làm cho Người nước ngoài Tokyo" ở Yotsuya, Tokyo. Có nhân viên nói được ngoại ngữ để giúp người nước ngoài tìm việc. Ngoài ra, cũng có tổ chức các cuộc phỏng vấn việc làm cho du học sinh.

(Tōkyōto shinjukuku Yotsuya 1-chōme 6-ban 1-gō komore Yotsuya Yotsuya tawā 13-kai
TEL 03 - 5361 - 8722)

Thông tin tuyển dụng Hello Work sẽ được công bố vào tháng 6 của năm trước khi tốt nghiệp (ví dụ: 6/2023 cho những người tốt nghiệp 3/2024).

④ Hãy sử dụng **trung tâm hỗ trợ tìm việc của JIU**

Nhân viên sẽ giải thích chi tiết hơn những gì được ghi trong tài liệu giới thiệu này. Tất nhiên, chúng tôi cũng cung cấp thông tin và hỗ trợ khác.

Hỗ trợ cá nhân

Tư vấn định hướng/ việc làm

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch, thực hành phỏng vấn

Cung cấp thông tin về visa lao động

Hướng dẫn văn hóa kinh doanh Nhật Bản

Hỗ trợ cho tất cả du học sinh

Hướng dẫn việc làm và hội thảo

Tổ chức các buổi giới thiệu/phỏng vấn việc làm trong trường

Phổ biến thông tin về các sự kiện tìm việc làm bên ngoài nhà trường

Thông báo thông tin tuyển dụng



Xin cứ thoải mái liên
lạc với chúng tôi!

最後のページに連絡先
が書いてあります。

3. Trình độ tiếng Nhật của du học sinh chưa đủ cao để được chấp nhận làm việc tại Nhật Bản. Thêm nữa là các bạn chưa biết về văn hóa kinh doanh của Nhật Bản.

① Trước hết, **sơ yếu lý lịch về cơ bản phải được viết bằng tiếng Nhật.** (Cũng có công ty chấp nhận tiếng Anh). Không chỉ riêng về trình độ học vấn, mà cần phải viết về những điều như động cơ ứng tuyển, giới thiệu bản thân, điều mà bạn cố gắng nhất trong đời mình. **Các bài kiểm tra viết, kiểm tra năng khiếu như SPI, bài luận, phỏng vấn,... đều bằng tiếng Nhật.** Hãy chuẩn bị sớm, viết sơ yếu lý lịch, bài luận hoặc thực hành phỏng vấn với nhân viên của Trung tâm hỗ trợ tìm việc.

② Trong các công ty Nhật Bản, giao tiếp trong công ty và với khách hàng bằng tiếng Nhật



(Trừ các công ty liên kết nước ngoài). Vì vậy, cần phải **học tiếng Nhật cấp độ thương mại** như kính ngữ. Nhiều công ty yêu cầu điều kiện ứng tuyển là **N1 hoặc N2 của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.**

③Hãy tham gia **chương trình thực tập**. Khoảng thời gian mà bạn có thể tham gia là **từ kỳ nghỉ hè của sinh viên năm 3 hệ đại học và năm thứ nhất cao học đến khi bắt đầu chính thức hoạt động tuyển dụng vào tháng 3**. Bạn có thể đăng ký tham gia từ các trang web việc làm như Mynavi. Không giống như thực tập ở các nước khác, thực tập ở Nhật Bản là ngắn hạn. Các nội dung như giới thiệu thông tin công ty và các chuyến tham quan sẽ được tổ chức trong khoảng 1 đến 7 ngày. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng đó là cơ hội quý giá để tiếp thị bản thân với công ty. Thực tập tại các công ty nổi tiếng thì vì nhiều sinh viên đăng ký nên có thể bạn không thể tham gia được vì vậy hãy nộp hồ sơ sớm. Nhiều công ty tổ chức các cuộc thảo luận và làm việc nhóm, qua đó bạn có thể hiểu được văn hóa của ngành nghề và công ty cũng như những điều mà công ty mong đợi từ nhân viên.

④Học về **văn hóa kinh doanh** cơ bản ở Nhật Bản (cách gọi điện thoại bằng tiếng Nhật, cách viết thư thương mại, v.v.). Kiểm tra xem quần áo, trang điểm, kiểu tóc, v.v. của bạn có phù hợp với hoạt động tìm việc tại Nhật Bản hay chưa.



④ Hãy hiểu cách làm việc ở Nhật về “**vị trí tổng hợp**” và “**nhân viên chính thức**”.

Nhân viên chính thức (Tuyển dụng trọn đời)	Vị trí tổng hợp	Vị trí chuyên môn kỹ thuật	Có chuyển công tác	Có bảo hiểm y tế	Có thưởng	Nhận visa lao động
Nhân viên hợp đồng (Tuyển dụng có thời hạn)	Kinh doanh, văn phòng, bán hàng	Vị trí chuyên môn kỹ thuật	Không chuyển công tác	Có bảo hiểm y tế	Có thưởng nhưng ít hơn vị trí tổng hợp	Nhận visa lao động
Nhân viên phái cử (Tuyển dụng có thời hạn)	Văn phòng, bán hàng	Vị trí chuyên môn kỹ thuật	Không chuyển công tác	Bảo hiểm y tế Phụ thuộc vào công việc và giờ giấc	Không có thưởng	Nhận visa lao động tùy thuộc vào giờ làm và công việc
Công việc bán thời gian (không phải việc làm chính thức) Có thể làm việc đến 28 giờ / tuần như là "hoạt động khác tư cách lưu trú" đối với những người có tư cách cư trú khác			Không chuyển công tác	Không có bảo hiểm y tế	Không có thưởng	Ko được nhận visa lao động

Thông thường **sinh viên mới tốt nghiệp** của các ngành xã hội thường nhắm đến vị trí tổng hợp. Như đã giải thích ở trang 4, vị trí tổng hợp là **ứng cử cho vị trí quản lý**. Có **chuyển công tác cũng như chuyển bộ phận**. Qua đó, bạn có thể học được nhiều công việc khác nhau trong công ty. Về cơ bản, đây là tuyển dụng trọn đời, là vị trí có thể **làm việc lâu dài** mà không lo hết thời hạn hợp đồng, ngoài ra bạn có thể **nhận được tiền thưởng và trợ cấp hưu trí**.

“Tuyển dụng vị trí tổng hợp” là đào tạo **sinh viên mới ra trường chưa có kỹ năng hoặc kinh nghiệm** trong một thời gian dài để làm quen với các phương thức kinh doanh độc quyền của công ty và **phát triển họ thành những thành viên** trung thành. Có thể nói đây là cơ sở của văn hóa kinh doanh “**tuyển dụng kiểu thành viên**” ở Nhật Bản. Vì vậy, có thể nói “**tiềm năng**” **quan trọng** hơn kỹ năng và bằng cấp mà sinh viên hiện có.

Mặt khác, ở các quốc gia khác, đa số là “**tuyển dụng kiểu việc làm**” tuyển dụng những người cho các công việc / vị trí cụ thể như bán hàng và kế toán. Ngay cả ở Nhật, những người thay đổi công việc đều có kỹ năng, vì vậy họ có thể được thuê cho một công việc cụ thể và trở thành nhân viên chính thức.

Cũng có thể tìm kiếm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng **những người không có kỹ năng chỉ có cơ hội tuyển dụng làm nhân viên chính thức hoặc vị trí tổng hợp khi họ còn đang đi học**.

4. Những điều mà các công ty Nhật Bản mong muốn từ du học sinh thì khác với những gì du học sinh mong muốn từ công việc.

Những điều công ty mong muốn từ du học

- Nhân cách/kỹ năng giao tiếp
- Có trình độ tiếng Nhật thương mại
- coi trọng làm việc nhóm
- Biết ngành nghề, nội dung công việc mà mình ứng tuyển cũng như những điều bạn muốn làm ở công ty.
- Làm việc gắng bó lâu dài và học hỏi công việc của công ty.
- Tiềm năng



Những điều du học sinh mong muốn từ công việc

- Làm việc cho công ty nổi tiếng thế giới.
- Lương cao hơn nước mình
- Không nắm rõ về công ty hay công việc, nhưng muốn được tuyển dụng
- Sau khi tích lũy được 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, thì kiếm công việc tốt hơn ở nước mình dựa trên kinh nghiệm đó.



Du học sinh nên làm gì để loại bỏ những điều không phù hợp

① Hãy nghiên cứu về công ty và ngành nghề.

(Tham gia buổi giới thiệu thông tin công ty, tìm hiểu trang web của công ty, nếu công ty có cửa hàng thì hãy đi xem thử, tìm hiểu các công ty đối thủ, thử sử dụng sản phẩm của công ty, v.v. Điều quan trọng là phải biết công ty bạn muốn làm việc đang tìm kiếm điều gì ở nhân viên mới.)



② Tìm hiểu bản thân.

(Điểm mạnh, điểm cần cải thiện. Tôi đã học gì. Điều mà tôi đã cố gắng nhất trong đời mình. Bằng cấp và giấy phép tôi có. Tôi có thể đóng góp cho công ty bằng cách sử dụng những điều này như thế nào?)



Nói được ngoại ngữ và tốt nghiệp đại học hệ 4 năm hoặc cao học không phải là lý do duy nhất khiến công ty muốn tuyển dụng bạn.

Chuyên ngành và mối quan hệ của bạn với mẫu quốc là chìa khóa để tuyển dụng.

5. Du học sinh không biết về visa lao động, visa để tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Visa để được làm việc = "visa lao động" Có một số loại.

① Visa "Kỹ thuật ▪ Tri thức nhân văn ▪ Nghiệp vụ quốc tế"

90% người nước ngoài tìm việc làm tại Nhật Bản được cấp thị thực này.



▪ **Kỹ thuật** → Những người làm việc sử dụng công nghệ khoa học (lập trình CNTT, máy móc, kỹ thuật dân dụng, phát triển trò chơi, v.v.).

▪ **Tri thức nhân văn** → Những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, kế toán, tư vấn, quan hệ công chúng, bán hàng, v.v. trong kinh doanh quốc tế.

▪ **Nghiệp vụ quốc tế** → Những người làm việc bằng ngôn ngữ, văn hóa và lối suy nghĩ như người nước ngoài (biên dịch, phiên dịch, nghiệp vụ phục vụ hành khách tại các hãng hàng không, nhà thiết kế, bán hàng miễn thuế, v.v.).

★ Điểm quan trọng

Có thể hiểu đơn giản rằng visa "kỹ thuật" được cấp khi một người theo học chuyên ngành khoa học làm "nghề". Nếu người có chuyên ngành về xã hội muốn được tuyển dụng vào "vị trí tổng hợp", thì cần chọn công ty có ngành nghề phù hợp với visa "tri thức nhân văn" hoặc "nghiệp vụ quốc tế".

Điểm quan trọng là " Công ty tuyển du học sinh mới tốt nghiệp với những lý do định hướng tương lai." Những công ty như vậy sẽ chuẩn bị visa cho bạn một cách hợp lý. Việc ứng tuyển vào công ty có tin tuyển dụng chấp nhận cho du học sinh ứng tuyển cũng khả thi, nhưng đôi khi công ty không rành về visa và chỉ muốn nhân lực lao động. Bạn nên hỏi công ty "tôi có thể làm việc với visa gì?"

Bạn chỉ có thể nhận được visa “Kĩ thuật ▪ Tri thức nhân văn ▪ Nghiệp vụ quốc tế” khi làm việc liên quan đến chuyên ngành đã học tại đại học hoặc một công việc liên quan đến ngôn ngữ hay văn hóa của bạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn ứng tuyển công việc không như giải thích trên, thì công ty cũng không thể đưa ra quyết định tuyển dụng.

Thường xảy ra trường hợp du học sinh của JIU ứng tuyển lập trình viên CNTT và không được tuyển dụng. Vì đây là công việc không thuộc chuyên ngành đào tạo của JIU nên bạn sẽ bị rớt. (Vì JIU là trường đại học đào tạo ngành xã hội) Ngay cả khi bạn nhận được quyết định tuyển dụng của công ty thì cũng rất khó có khả năng Cục Quản Lý Nhập Cư sẽ cấp visa “Kĩ thuật ▪ Tri thức nhân văn ▪ Nghiệp vụ quốc tế” cho bạn.

② Visa hoạt động đặc định (người tốt nghiệp đại học Nhật Bản) Chỉ người đã tốt nghiệp trường đại học hoặc cao học của Nhật Bản

※ Visa này được gọi là "Visa số 46".

Visa này dành cho người có thể làm nhiều công việc khác nhau với trình độ tiếng Nhật cao, kinh nghiệm là du học sinh tại Nhật Bản, cũng như các kỹ năng và kiến thức có được tại các trường đại học Nhật Bản. Bạn có thể làm “nghiệp vụ chung” mà không được phép làm với visa “Kĩ thuật ▪ Tri thức nhân văn ▪ Nghiệp vụ quốc tế”. “Nghiệp vụ chung” cũng bao gồm dịch vụ tiếp khách trong các ngành như bán lẻ, ăn uống và khách sạn, sản xuất trong nhà máy và điều dưỡng.

Ví dụ: trong công việc khách sạn, người có visa này có thể làm các nghiệp vụ chung như phụ vụ tại nhà hàng, đám cưới, dọn phòng, bán hàng, v.v., nhưng với “Kĩ thuật ▪ Tri thức nhân văn ▪ Nghiệp vụ quốc tế”, thì bạn chỉ có thể làm tại vị trí lễ tân. Quản lý nhân viên nước ngoài và thực tập sinh kỹ năng nước ngoài cũng là một công việc mong đợi của người làm việc theo diện visa 46.

★ Điểm quan trọng

Để xin visa này, bạn cần đạt **JLPT N1 hoặc BJT 480 điểm trở lên**.



③特定技能1号

14の産業分野の仕事に限定。

①介護 ②ビルクリーニング

③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業

※③④⑤は今後1つのカテゴリーとなります。現在在留資格交付を停止しています。

⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空(グランドハンドリング) ⑩宿泊

⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

ビザがもらえる条件

18歳以上の健康な人

JLPT N4 以上 合格者

技能評価試験(産業別) 合格者

大学を卒業していなくてもよい
大学で専攻した内容と関係ない仕事でもよい

日本で働けるのは 最長5年間
家族と暮らすことはできない
体を動かす仕事
特定技能所属機関という紹介会社を通して就職しなければならない



Visa tìm việc làm sau khi tốt nghiệp = Visa hoạt động đặc định (tìm việc làm)

① Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên quốc tế tốt nghiệp vào tháng 3 sẽ có thời gian lưu trú du học đến khoảng tháng 6, và sinh viên quốc tế tốt nghiệp vào tháng 9 sẽ có thời gian lưu trú đến khoảng tháng 12. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó là để chuẩn bị về nước hoặc chuyển sang tư cách lưu trú khác.

Theo nguyên tắc chung, bạn phải trở về nước ngay sau khi tốt nghiệp.

② Sau khi tốt nghiệp, du học sinh muốn **tiếp tục các hoạt động tìm việc đã thực hiện trước khi tốt nghiệp** thì có thể nộp đơn xin **“Visa hoạt động đặc định (tìm việc làm)” (6 tháng)**. JIU sẽ cấp thư giới thiệu để nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

③ Tuy nhiên, **những du học sinh không chủ động tìm việc trong thời gian còn là sinh viên sẽ không thể xin “visa hoạt động đặc định”.**

④ Nói cách khác, **bạn không thể bắt đầu tìm việc sau khi tốt nghiệp.**

⑤ Ý nghĩa của việc “**chủ động tìm việc**” là bạn thực sự đã ứng tuyển vào một số công ty, thi tuyển và phỏng vấn, nhưng không nhận được quyết định tuyển dụng nào. Chỉ tìm thông tin tuyển dụng, tham dự buổi giới thiệu thông tin công ty, hoặc nộp sơ yếu lý lịch thì không được coi là hoạt động tìm việc. **JIU có quy định cấp thư giới thiệu nếu bạn có chứng từ của hồ sơ phỏng vấn với 5 công ty đến thời điểm bạn tốt nghiệp.**

⑥ Sinh viên trao đổi và sinh viên khoa Bekka không thể xin visa hoạt động đặc định



⑦ Thư giới thiệu có thể được cấp hai lần. Do đó, bạn có thể ở lại theo visa hoạt động đặc định trong tối đa 12 tháng sau khi tốt nghiệp.

⑧ Du học sinh muốn xin visa hoạt động đặc định thì đến **TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÌM VIỆC/HƯỚNG (TRUNG TÂM HỖ TRỢ VIỆC LÀM)** ngay sau khi tốt nghiệp.

⑨ Có thể mất 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp visa hoạt động đặc định. Bạn không thể làm thêm trong khi chờ được cấp.

(Điều kiện cấp visa có thể thay đổi tùy theo điều kiện xã hội)

Khó kiếm việc làm! Hãy làm cho nó dễ dàng! (Phần kết luận)

① Thu thập thông tin phù hợp.

(Không sử dụng các trang web dành cho sinh viên các năm khác nhau hoặc các trang web cho công việc bán thời gian! Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc, vui lòng tham khảo ý kiến của Trung tâm hỗ trợ tìm việc về những trang web nên sử dụng.)

② Ứng tuyển vào công ty hoan nghênh du học sinh và công ty có người nước ngoài làm việc.

(Tốt hơn hết bạn nên chọn một công ty không phải làm những việc giống như ứng viên người Nhật, chẳng hạn như không có kỳ thi như SPI, và sơ yếu lý lịch không phải viết tay, hoặc một công ty không phải cạnh tranh với ứng viên người Nhật. Nhiều công ty như vậy tham gia vào các cuộc phỏng vấn việc làm chung cho du học sinh.)

③ Hiểu thế mạnh của bạn khi là một du học sinh.

(Điều mà người Nhật không thể làm mà bạn có thể làm được là gì? Nếu như bạn biết được điều đó thì loại công ty bạn nên làm trở nên rõ ràng hơn)



④ Nghĩ về lý do tại sao bạn không được chọn.

(Nếu bạn biết lý do, bạn có thể cải thiện nó.)

⑤ Đừng lo lắng một mình.

(Có rất nhiều người muốn hỗ trợ bạn. Đừng chỉ dựa vào những người bạn cùng nước.)

Nội dung hỗ trợ tại Trung tâm hỗ trợ tìm việc/ hướng nghiệp

- Tư vấn về nghề nghiệp.
- Cung cấp thông tin về hội chợ việc làm và thông tin tuyển dụng.
- Chỉnh sửa hồ sơ, bài luận, v.v. Các nhân viên sẽ cùng bạn suy nghĩ về nội dung.
- Thực hành phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
- Kiểm tra năng khiếu, kiểm tra viết, phương pháp phỏng vấn và bạn có thể đọc báo Nhật (Nikkei, Sankei) bất cứ lúc nào
- Hướng dẫn văn hóa kinh doanh. (Quần áo, trang điểm, kiểu tóc, cách gọi điện thoại bằng tiếng Nhật, cách viết văn phong kinh doanh, v.v.)
- Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc máy in bất cứ lúc nào



Cơ sở Togane

Trung tâm hỗ trợ tìm việc/hướng nghiệp
1 Gumyo, Togane, Chiba Tầng 1 tòa nhà F

☎0475-55-8888

✉shushoku@jiu.ac.jp

Cơ sở Kioicho

Trung tâm hỗ trợ tìm việc/hướng nghiệp
3-26 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo,
Tòa nhà 1, tầng 5

☎03-6238-1120

✉kioicarri@jiu.ac.jp